



TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU CỦA TRƯỞNG KHOA KINH TẾ TẠI LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 55 VÀ CÁC KHÓA CŨ - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý vị phụ huynh, các Thầy cô giáo và các Tân Cử nhân!

Với những nỗ lực và thành tựu của chúng ta, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại, tôi xin long trọng tuyên bố bế giảng khóa học! Xin chúc mừng 122 Tân cử nhân ĐH chính quy, chuyên ngành Quản lý kinh tế!

Thưa toàn thể các tân Cử nhân!

Hôm nay là một ngày có ý nghĩa đặc biệt, ngày mà các em chính thức bước ra khỏi ngưỡng cửa học đường để bước tiếp trên con đường đã chọn với nhiều hoài bão, khát vọng cho tương lai. Ngày hôm nay, mỗi người trong chúng ta đều có nhiều trăn trở và cảm xúc, nhưng thầy tin rằng ẩn chứa trong mỗi trái tim chúng ta là sự bù ngùi và luyện tiếc khi phải chia tay nhau với bạn bè, với thầy cô và chia tay ngôi nhà chung trường ĐHTM của chúng ta.

Nếu từ trước đến nay, gia đình, xã hội và Nhà trường gần như đã hoạch định ra tất cả mọi điều tốt nhất cho các em thì từ nay trở đi, các em cần phải tự mình lựa chọn con đường sống, phân đấu của các em. Đồng thời, nhận được tấm bằng Cử nhân là các em mới chỉ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, cơ bản của chương trình đào tạo. Các em vẫn phải tiếp tục học tập, nghiên cứu trong cuộc sống hàng ngày, để bồi đắp thêm những tri thức và kỹ năng sống, làm việc và các mối quan hệ trong xã hội. Theo Lê - Nin "**Học, Học nữa, Học mãi**", thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một câu nói đầy cảm xúc "**Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, Học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng**". Bởi vậy, mỗi một chúng ta nhận thấy rằng "**Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi lớn nhất cho tương lai của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng, mỗi gia đình, dòng tộc và mỗi cá nhân**".

Thế hệ của các em phải đối diện với *quá trình toàn cầu hoá, với tác động của cuộc CMCN lần thứ tư, thời đại của thế giới phẳng, của trí tuệ nhân tạo, kinh tế chia sẻ, ...* Điều đó tạo cho các em nhiều thời cơ mới, song cũng đặt lên vai các em vô vàn thách thức. Sau tốt nghiệp ra trường, Nhà trường và các Thầy cô luôn tự hào và mong muốn các em dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, ở bất cứ nơi đâu sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ vững những phẩm chất chính trị, truyền thống tốt đẹp của SV Trường ĐHTM: "**Tự tin - Năng động - Bản lĩnh - Trí tuệ - Sáng tạo và Thành đạt**" để nắm chắc cơ hội, vượt qua những khó khăn trở ngại của thực tiễn, trở thành những cán bộ kinh tế và quản lý có năng lực, phẩm chất tốt, hoàn thiện bản thân, ... trở thành những bậc hiền tài, đóng góp sức mình cho gia đình và cho đất nước.

Thưa các tân cử nhân!

Các thầy, cô cũng luôn mong muốn, các em hãy giữ mãi những kỷ niệm tốt đẹp về bạn bè, về thầy cô, về mái trường ĐHTM thân yêu của chúng ta. Nhà trường luôn mong muốn đón các em quay trở lại trường để tiếp tục con đường học tập và nghiên cứu khoa học, để chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình cho các em sinh viên các khóa sau. Nhà trường cũng mong muốn các em tiếp tục bay cao, bay xa, sẽ là những đại sứ TMU mang những giá trị của trường ĐHTM đến mọi nơi. Khi có điều kiện các em trở về Trường học tập ở các bậc học cao hơn, tham gia tọa đàm, hội nghị, hội thảo hoặc tham dự các ngày lễ kỷ niệm thành lập Khoa, thành lập Trường, chúng ta sẽ lại trở về với gia đình là Khoa Kinh tế của trường ĐHTM, đem theo những tiến bộ và niềm vui mới.

Cuối cùng, xin chúc các tân Cử nhân, chúc các em sớm tìm được việc làm thích hợp, đạt được ước mơ và thành tựu trong công tác, thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các bậc phụ huynh đã có người con trong gia đình đỗ đạt ở Ngôi trường uy tín, danh giá và xứng đáng với mong mỏi cũng như kỳ vọng của cả gia đình và xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TRƯỞNG KHOA KINH TẾ
NGŨT, PGS, TS. Phan Thế Công**